

BÁO CÁO

Về việc tham mưu giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri với đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 17 HĐND huyện khóa XI.

Thực hiện Công văn số 935/UBND-KTTH ngày 16/6/2020 của UBND huyện Hón Quản về việc tham mưu giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri với đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 17 HĐND huyện khóa XI.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng báo cáo tham mưu UBND huyện một số nội dung sau:

1. Cử tri ấp Sóc Rul, xã An Phú kiến nghị: đề nghị UBND huyện hỗ trợ kinh phí sửa chữa cầu sắt từ Sóc Rul (tổ 5,6 Sóc Rul), xã An Phú đi Minh Tâm để nhân dân đi lại. Vào mùa mưa việc đi lại gặp khó khăn, nhất là đối với học sinh.

Trả lời: Phòng Kinh tế - Hạ tầng đã khảo sát tuy nhiên hiện nay nguồn kinh phí của huyện còn hạn chế nên chưa thể đầu tư sửa chữa ngay được vì vậy đề nghị UBND xã An Phú vận động nhân dân và mạnh thường quân hỗ trợ khắc phục sửa chữa, khi nào huyện cân đối được nguồn kinh phí thì sẽ tiến hành sửa chữa ngay.

2. Cử tri Lâm Ngọc Chấn - ấp Sóc 5, xã Tân Hiệp: Đoạn đường từ chợ Tân Hiệp xuống cầu Sóc 5, giáp ranh xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng. Hiện nay xe tải trọng lớn lưu thông rất nhiều nên đoạn đường này đã xuống cấp trầm trọng không đảm bảo trong mùa mưa tới, gây khó khăn cho việc lưu thông của bà con trong khu vực. Đề nghị các ngành chức năng xem xét để nâng cấp sửa chữa.

Trả lời: Tuyến đường này đã được đưa vào kế hoạch đầu tư giai đoạn 2021-2025 tại Công văn số 08/P.KT&HT-GT ngày 05/02/2020 của phòng Kinh tế và Hạ tầng và đang được phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp báo cáo UBND huyện. Tuy nhiên hiện nay nguồn kinh phí của huyện còn hạn chế nên khi nào bố trí được nguồn kinh phí thì sẽ tiến hành duy tu sửa chữa tuyến đường này trong thời gian sớm nhất.

3. Cử tri Trần Văn Thệ - ấp Hưng Lập A, xã Tân Hưng kiến nghị: Đề nghị làm đường liên tổ giữa tổ 3, 4 ấp Hưng Lập A đi ấp Hưng Phát, con đường này đã có từ lâu nhưng nay đã bị hư hỏng quá nặng vượt khả năng đóng góp của nhân dân. Đề nghị các ban ngành, các cấp quan tâm sửa chữa, nâng cấp.

Trả lời: Tuyến đường này đã được khảo sát. Tuy nhiên hiện nay nguồn kinh phí của huyện còn hạn chế nên khi nào bố trí được nguồn kinh phí thì sẽ tiến hành duy tu sửa chữa tuyến đường này trong thời gian sớm nhất.

4. Cử tri Nguyễn Đình Như - khu phố 5, thị trấn Tân Khai kiến nghị: Đề nghị các ngành chức năng xem xét quy hoạch thị trấn Tân Khai tổng thể để



chính quyền và nhân dân biết thực hiện cho đúng. Vì hiện nay đoạn đường từ DT 756B đi từ xã Minh Lập huyện Chơn Thành đến Tân Khai đã làm xong rất đẹp, tuy nhiên đoạn từ xã Tân Quan tới ngã ba Tân Khai và từ chợ Tân Khai vào xã Đồng Nơ chưa có hệ thống đèn điện. Nếu với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm với hệ thống đèn điện giống như xã Tân Quan và xã Đồng Nơ thì thị trấn Tân Khai làm được nhưng không đúng với quy hoạch khu đô thị (quy định về kích thước cột điện, công suất bóng đèn và chiều cao cột điện)”

Trả lời: Tuyến từ xã Tân Quan tới ngã ba Tân Khai và từ chợ Tân Khai vào xã Đồng Nơ hiện nay trong quy hoạch không có vỉa hè và điện chiếu sáng vì vậy đề nghị thị trấn Tân Khai vận động nhân dân thực hiện theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, còn quy định về kích thước cột điện, công suất bóng đèn và chiều cao cột điện đã được quy định tại Công văn số 860/SCT-QLNL ngày 4/6/2019 của Sở Công Thương Bình Phước về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí về điện xã nông thôn mới nâng cao và khu dân cư kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020.

5. Cử tri Lê Huy Trọng ngụ tổ 7, khu phố 2, thị trấn Tân Khai kiến nghị:

Nội dung 1: Công ty Lê Vy (Nguyễn Đình) ở tổ 7, khu phố 2 xây nhà nuôi chim yến làm thành núi ngay sát đường đi của nhân dân (có hiện tượng lấn đường đi) kết cấu không đảm bảo sẽ gây nguy hiểm cho những người đi qua con đường này. Đề nghị UBND huyện xem xét, giải quyết.

Trả lời: Qua kiểm tra nội dung phản ánh của nhân dân là đúng, tuy nhiên tuyến đường này thuộc quyền quản lý của thị trấn Tân Khai nên đề nghị UBND thị trấn Tân Khai kiểm tra xử lý theo quy định.

Nội dung 2: Con đường 18m từ ngã ba Tân Quan (lò gạch Phước Hải), đường vành đai đi né trạm thu phí, nhân dân đã hiến đất và tài sản trên đất để làm con đường này, nhà nước cũng đã bỏ kinh phí để sửa chữa, nhưng lượng xe có tải trọng lớn né trạm đi vào con đường này làm hư hỏng. Đề nghị UBND huyện xem xét cho sửa chữa và chỉnh trang con đường này.

Trả lời: Qua kiểm tra xem xét tuyến đường này hiện nay phòng Kinh tế và Hạ tầng đã phối hợp với Công An huyện đã tiến hành gắn biển báo hạn chế tải trọng để hạn chế lượng xe quá tải đi vào con đường này. Việc duy tu sửa chữa hiện nay nguồn kinh phí của huyện còn hạn chế nên khi nào bố trí được nguồn kinh phí thì sẽ tiến hành duy tu sửa chữa tuyến đường này trong thời gian sớm nhất.

6. Cử tri Nguyễn Thị Vụ - khu phố 1, Thị trấn Tân Khai (SĐT: 0364230027) kiến nghị: Công ty Kiến Mỹ trước khi về làm công trình có hứa với dân tổ 4, khu phố 1 sẽ làm đường mương thoát nước cho dân, nhưng đã nhiều năm qua và hiện nay công ty đã và đang xây dựng khu chung cư nhưng vẫn không làm đường mương thoát nước và sửa chữa đường cho dân, chỉ cần 01 cơn mưa là nước lại ngập hết con đường và sân vườn nhà ở của người dân. Đề nghị UBND huyện kiến nghị với công ty xem xét, giải quyết.

Trả lời: Về nội dung này phòng Kinh tế và Hạ tầng đã có buổi làm việc với 03 chủ đầu tư khu dân cư Tân Khai (Công ty TNHH Kiến Mỹ; Công ty TNHH Thái Việt Quang; Công ty TNHH SX TMDV DL 932) và UBND TT. Tân Khai. Tại buổi làm việc đã thống nhất như sau:

- Hiện nay 03 chủ đầu tư của khu dân cư Tân Khai (Công ty TNHH Kiến Mỹ; Công ty TNHH Thái Việt Quang; Công ty TNHH SX TMDV DL 932) đang trình Sở chuyên ngành (Sở Xây dựng) cấp giấy phép xây dựng hạ tầng khu dân cư Tân Khai. Khi được Sở chuyên ngành cấp giấy phép thì các chủ đầu tư sẽ triển khai xây dựng hạ tầng khu dân cư này theo đúng giấy phép, trong đó có hệ thống thu gom nước của khu dân cư này.

- Về kiến nghị của cư tri Nguyễn Thị Vụ, thì Công ty TNHH Kiến Mỹ và Công ty TNHH SX TMDV DL 932 sẽ tiến hành khơi thông hệ thống mương hiện hữu trong đầu tháng 7/2020, đề nghị các hộ dân tại khu vực này phối hợp thực hiện. Đồng thời đề nghị UBND thị trấn Tân Khai thực hiện tuyên truyền, vận động và tổ chức buổi họp với các hộ dân để thống nhất phương án xây dựng mương thoát nước tạm (trong khi chờ giấy phép xây dựng) để Công ty TNHH Kiến Mỹ và Công ty TNHH SX TMDV DL 932 triển khai thực hiện.

7. Cử tri Ngô Quốc Việt ấp Núi Gió, xã Tân Lợi kiến nghị:

Nội dung 1: Hiện nay việc quản lý đường giao thông nông thôn trên địa bàn dân cư chưa có hướng dẫn cụ thể, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét có văn bản hướng dẫn.

Trả lời: Việc quản lý đường giao thông nông thôn trên địa bàn thuộc quyền quản lý của xã nên đề nghị UBND xã hướng dẫn theo quy định.

Nội dung 2: Hiện nay trên đường đi qua khu dân cư ấp Núi Gió có biển báo giao thông 50Km/h việc quy định tốc độ đối với phương tiện tại tuyến đường đi qua khu dân cư như vậy có phù hợp không.

Trả lời: Việc quy định tốc độ thuộc thẩm quyền của Công an huyện nên đề nghị cử tri liên hệ Công An huyện để được biết rõ hơn.

Phòng Kinh tế & Hạ tầng báo cáo UBND huyện xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Lưu VT, CV: Tr.

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Xuân Thanh